



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com

ครั้งที่ /2554

29 ตุลาคม 2553

เกษตรฯ เตรียม ชง กรม. เศรษฐกิจ พิจารณา ปรับเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นกรณีพิเศษ

นายธีระ วงศ์สมุทร เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในภาพรวม ณ ปัจจุบัน แนวโน้มปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์มาก อย่างไรก็ตาม ภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือที่ยังไหลหลากจากทางตอนบน โดยสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553 มีปริมาณน้ำไหลผ่าน ที่จังหวัดนครสวรรค์ 2,745 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยา 3,717 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนพระรามหก 813 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,526 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนสถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลว่า คาดว่าในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 นี้ ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลซึ่งไหลมาจาก จ. นครราชสีมา สุรินทร์ และบุรีรัมย์ จะไหลมายัง จ. อุบลราชธานี ขณะเดียวกันปริมาณน้ำก้อนใหญ่อีกก้อนที่ไหลจากแม่น้ำชีซึ่งจะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูลที่อำเภวาริชธานี ได้ไหลผ่าน จ. ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และยโสธร คาดว่าจะเดินทางมาถึงอุบลราชธานี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 โดยแม่น้ำทั้ง 2 สายจะไหลมาบรรจบกันโดยจะมีระยะเวลาห่างกันประมาณ 5 วัน ซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมชลประทาน ส่งผลให้แม่น้ำมูลมีอัตราการไหล ประมาณ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจะสามารถวัดระดับความสูงจากระดับตลิ่งได้ประมาณ 60-70 เซนติเมตร ซึ่งปริมาณน้ำมูลดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จ.อุบลราชธานีมากนัก เนื่องจากน้ำได้มีการระบายอย่างต่อเนื่องและมีระยะเวลาที่จะไหลมาบรรจบห่างกัน ขณะที่ในวันนี้ (29 ต.ค.53) แม่น้ำมูลมีความสูงจากระดับตลิ่งประมาณ 20 เซนติเมตร

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก ปัจจุบันมีน้ำท่วม 27 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว ปราชญ์บุรี นครราชสีมา ศรีสะเกษ ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุบลราชธานี นนทบุรี ปทุมธานี กำแพงเพชร นครปฐม อุทัยธานี และสมุทรปราการ ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พิจิตร เพชรบูรณ์ นครนายก สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี เศรษฐกิจในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เพื่อพิจารณา 'มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเกษตรปี 2553 กรณีพิเศษ' เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจากเดิมตามหลักเกณฑ์วิธีปดักยอยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประกอบการถูกเงิน พ.ศ. 2552 จะนำเอาเฉพาะค่าปัจจัยการผลิต คือ ค่าพันธุ์และค่าปุ๋ย มาคำนวณ และกำหนดเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือนาข้าวอัตรา 606 บาทต่อไร่ พืชไร่ อัตรา 837 บาทต่อไร่ และพืชสวน 912 บาทต่อไร่ นั้น จะเสนอปรับเปลี่ยนให้นำเอาต้นทุนการผลิตมาคิดเป็นฐานเพื่อให้การชดเชยสูงขึ้นจากเดิมด้วย รวมถึงยังจะเสนอขยายเกณฑ์การช่วยเหลือให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของประมงและปศุสัตว์ อาทิ จากเดิมตามหลักเกณฑ์วิธีปดักยอย ฯ พ.ศ. 2552 ที่การชดเชยกรณีโค กระบือ ตายหรือสูญหาย จะให้ความช่วยเหลือตามจำนวนที่เสียหาย แต่ไม่เกินรายละ 2 ตัว หรือไก่ไข่ ไก่พันธุ์ ตายหรือสูญหาย จะให้ความช่วยเหลือตามจำนวนที่เสียหาย แต่ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว แต่ในกรณีพิเศษนี้ วางแนวทางไว้ว่า จะช่วยเหลือร้อยละ 50 ของจำนวนที่เสียหายเกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วย

สำหรับแนวทางความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) **ที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ** ได้แก่ กรณีเกษตรกรลูกค้าเสียชีวิตจากอุทกภัย จะจำหน่ายลูกหนี้ที่ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ กรณีเกษตรกรลูกค้าประสบภัยอย่างร้ายแรงและไม่เสียชีวิต แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ หนี้เงินกู้เดิมที่มีอยู่ก่อนประสบภัย ให้ขยาย เวลาการชำระหนี้เงินกู้เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีบัญชี 2553 – 2555 งดคิดดอกเบี้ยเงินกู้เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีบัญชี 2553 – 2555 ส่วนการให้เงินกู้ใหม่เพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการให้เงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท รวมถึงลดดอกเบี้ยเงินกู้จากอัตราปกติที่เรียกเก็บจากเกษตรกร ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยจะขอชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลในอัตรา ร้อยละ 3 ต่อปี

ส่วนความโปร่งใสในการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น กับพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศกว่า 6 ล้านไร่ จะมีการทำประชาคมแต่ละหมู่บ้าน หลังจากนั้นนำรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการชดเชยไปติดไว้ให้ประชาชนแต่ละแห่งทราบ ส่วนการจ่ายเงินชดเชย จะนำเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรแต่ละราย โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งเข้าสำรวจความเสียหายทันทีภายหลังจากน้ำลด โดยได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือฟื้นฟูให้ ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เพื่อดำเนินการส่งความช่วยเหลือให้ถึงมือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด
